
             Tillaga Miðflokksins um upptökur funda borgarráðs og forsætisnefndar  

 

 

Miðflokkurinn leggur fram tillögu um að framvegis verði allir fundir borgarráðs sem og 

forsætisnefndar hljóðritaðir í heild sinni og upptökur geymdar. 

Þetta verði gert til þess að borgarfulltrúar sem og aðrir er fundina sitja geti borið af sér mögulegar 

ávirðingar og rangmæli, en þó helst til að koma með öllu í veg fyrir að slíkt eigi sér stað. 
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Varaborgarfulltrúi Miðflokksins  
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ávirðingar og rangmæli, en þó helst til að koma með öllu í veg fyrir að slíkt eigi sér stað. 

 

 


